



ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

เรื่อง นโยบายการดำเนินการโครงการ “ห้องเรียนนำอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล” ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้กำหนดดำเนินงานโครงการ “ห้องเรียนนำอยู่ เรียนรู้ก้าวไกล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีความสุข ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ นักเรียนจบการศึกษาตามความสามารถและศักยภาพของตนเองทุกคน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อประกาศเป็นนโยบายและมอบให้สถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จนนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ที่ก้าวไกลอย่างแท้จริง

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จึงได้ขับเคลื่อนและนำแนวทางการปฏิบัติสู่ห้องเรียน และมอบหมายการดำเนินการ โครงการ “ห้องเรียนนำอยู่ เรียนรู้ก้าวไกล” ให้กับคณะทำงาน ขอให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโรงเรียนโครงการ “ห้องเรียนนำอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล” ปีการศึกษา 2562 บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายสำคัญในการดำเนินการ พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีมาตรฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จึงกำหนดให้ดำเนินการปฏิบัติให้ครอบคลุม 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1. บริหารจัดการสถานศึกษา ขับเคลื่อน นโยบายการพัฒนาคุณภาพห้องเรียนตามโครงการ “ห้องเรียนนำอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล” จัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรมติดตามถ่ายทอดนโยบายของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลสู่การปฏิบัติ นำผล การนิเทศ เพื่อไปพัฒนาปรับปรุงจนเกิด บรรลุผลเชิงประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดี

2. จัดบรรยากาศห้องเรียน สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

3. จัดการเรียนรู้ กำกับ ติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งในส่วนของครูที่ปรึกษาและ

ครูผู้สอน

4. จัดตั้งทีมงานแกนนำ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนและดำเนินการตามกระบวนการ PDCA

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา